

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 7 năm 2018

BÁO CÁO

Thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về đặt tên một số tuyến đường và một số công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh *(Trình tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá XVII)*

Thực hiện Thông báo số 25/TB-HĐND, ngày 25/5/2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân công Ban văn hoá xã hội thẩm tra tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh kèm theo dự thảo Nghị quyết về đặt tên một số tuyến đường và một số công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh. Sau khi xem xét hồ sơ và các văn bản kèm theo, Ban văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất ý kiến thẩm tra như sau:

1. Về sự cần thiết

Việc đặt tên đường phố và các công trình văn hóa là yêu cầu tất yếu trong sự phát triển của một đô thị nhằm thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong các hoạt động giao dịch kinh tế, văn hoá - xã hội; đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử - văn hoá và cách mạng cho các thế hệ. Tuy nhiên, thời gian qua, việc đặt tên đường phố và các công trình công cộng tại một số địa phương thực hiện chưa đúng quy định. Trong Báo cáo thẩm tra tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khoá XVII, Ban văn hóa - xã hội đã kiến nghị “tiến hành rà soát, xây dựng Đề án đặt tên các công trình công cộng trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng, ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ, để đảm bảo đúng theo quy định pháp luật”. Nội dung này cũng đã được đưa vào Nghị quyết số 69/NQ-HĐND, ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018. Vì vậy, việc thông qua nghị quyết về việc đặt tên một số tuyến đường và một số công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh tại kỳ họp lần này là cần thiết.

2. Về căn cứ pháp lý

Tờ trình kèm theo dự thảo Nghị quyết cơ bản đủ hồ sơ¹, thủ tục và được các cơ quan liên quan góp ý thống nhất.

¹ Tỉnh đã ban hành Quyết định số 1710/QĐ-UBND, ngày 8/6/2018 về việc thành lập Hội đồng tư vấn đặt tên một số tên một số tuyến đường và một số công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh, biên bản lấy ý kiến...

3. Về bố cục, nội dung

Ban văn hóa xã hội cơ bản đồng ý các nội dung nêu tại tờ trình và dự thảo Nghị quyết và đề nghị xem xét một số nội dung:

- Theo quy định tại Điều 4, Chương 2, Nghị định 91/2005/NĐ-CP về việc Ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng nêu rõ: “Tất cả các đường, phố và công trình công cộng trong thành phố, thị xã, thị trấn được xây dựng theo quy hoạch đô thị, được sử dụng ổn định thì được xem xét để đặt tên”. Tuy nhiên, theo báo cáo của UBND huyện Cẩm Xuyên và sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thì chưa có quy hoạch chi tiết và hệ thống giao thông đô thị của thị trấn Thiên Cẩm, vì vậy Ban đề nghị chưa xem xét việc đặt tên đường phố thị trấn Thiên Cẩm tại kỳ họp này.

- Đối với việc đặt tên các công trình công cộng, Điều 15, Chương 2, Nghị định 91/2005/NĐ-CP về việc Ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng quy định: “Việc đặt tên công trình công cộng có quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định. Các công trình công cộng khác ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định việc đặt tên hoặc ủy quyền cho ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc tỉnh, ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã quyết định”. Do vậy, đối với các phương án của Dự thảo lần này², Ban xét thấy các công trình nhà văn hóa, công viên huyện Can Lộc và 2 quảng trường của huyện Cẩm Xuyên có quy mô nhỏ nên đề nghị UBND tỉnh xem xét ban hành Quyết định đặt tên hoặc ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định.

- Qua xem xét các hồ sơ, tài liệu liên quan, Ban nhận thấy: Hồ sơ chưa thể hiện đầy đủ quy trình đặt tên đường và công trình văn hóa theo quy định của pháp luật; biên bản họp các tổ dân phố thị trấn Hương Khê chưa thực chất; chưa có biên bản các cuộc họp, hội nghị, hội thảo xin ý kiến các chuyên gia, chưa tham khảo ý kiến những người cao tuổi có hiểu biết về các địa danh, các sự kiện lịch sử trọng đại, các danh nhân tiêu biểu trước khi đặt tên. Ngân hàng tên đường lập chung cho tất cả các đô thị là chưa đúng. Đề nghị Hội đồng tư vấn đặt tên đường phố và UBND tỉnh nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Với những nội dung trên đây, Ban văn hóa xã hội thống nhất đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc đặt tên cho các đô thị: Thị xã Kỳ Anh, thị trấn Cẩm Xuyên, thị trấn Hương Khê, thị trấn Can Lộc và bổ sung, sửa

² “Đặt tên Công viên Tuy Phước cho công trình Công viên tại thị trấn Nghèn và Nhà văn hóa Xuân Diệu cho công trình Trung tâm văn hóa huyện Can Lộc; đặt tên Quảng trường Hà Huy Tập, Quảng trường Hồ Tùng Mậu cho công trình Quảng trường tại thị trấn Cẩm Xuyên và thị trấn Thiên Cẩm, huyện Cẩm Xuyên”

đổi tên một số tuyến đường thuộc thành phố Hà Tĩnh và thị xã Hồng Lĩnh như Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh; tiếp thu các ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong các phiên thảo luận tại Kỳ họp thứ 7 để hoàn thiện trước khi ban hành Nghị quyết.

Trên đây là ý kiến thẩm tra của Ban văn hoá xã hội, kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh (để báo cáo);
- UBND tỉnh (để tiếp thu, hoàn thiện);
- Đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khoá XVII;
- TTTT (đăng tải lên Website);
- Lưu: VT, TL.

**TM. BAN VĂN HOÁ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



Đoàn Đình Anh

